

ชื่อวิชา	: การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หัวข้อเรื่อง	: ความพึงพอใจในการเลือกและปฏิบัติงานของนักเทคนิคการแพทย์ ในโรงพยาบาลเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อผู้จัดทำ	: นายพงศ์เทพ เดิมสงวนวงศ์ รหัส 9503 99 39
อาจารย์ที่ปรึกษา	: ดร.สินธุ์ สโรบล
ปีการศึกษา	: 2541

### บทคัดย่อ

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเลือกและปฏิบัติงานของนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่เลือกเข้ามาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่นำการศึกษา คือ นักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 45 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาล เอกชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ด้วยไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม SPSS/PC สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ อัตราส่วนร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่าประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 51.1 ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุต่ำกว่า 25 ปี และมีสถานภาพโสด ส่วนมากมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 55.6 รับผิดชอบงานด้านปฏิบัติการร้อยละ 86.7 และที่เหลือรับผิดชอบงานด้านปฏิบัติและนโยบาย ส่วนมากมีระดับเงินเดือนที่ได้รับในปัจจุบันอยู่ระหว่าง 10,000-13,000 บาท และไม่เคยทำงานในโรงพยาบาลอื่นมาก่อน โดยมีสาเหตุสำคัญอันดับแรกที่ออกจากที่ทำงานเดิมเนื่องจากโอกาสก้าวหน้าน้อย และมีระยะเวลาในการทำงานในโรงพยาบาลปัจจุบัน 1 ปี มากที่สุด นักเทคนิคการแพทย์ที่เลือกทำงานในโรงพยาบาลเอกชน ส่วนมากมีเหตุผลสำคัญอันดับแรกเนื่องจากได้รับความมั่นคงในการทำงาน รองมาคือ ค่าจ้าง นักเทคนิคการแพทย์ส่วนมากมีความพึงพอใจด้านลักษณะงานมากที่สุด รองมาได้แก่ ด้านความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานและด้านสภาพการทำงานตามลำดับ นักเทคนิคการแพทย์โดยรวมมีความพึงพอใจต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการทำงานมากกว่าไม่พอใจ เช่น สภาพการทำงานที่เกี่ยวกับจำนวนเวรที่ได้รับมีความพอใจ คิดเป็นร้อยละ 80.0

พงศ์เทพ เดิมสงวนวงศ์. 2541. “ความพึงพอใจในการเลือกและปฏิบัติงานของนักเทคนิคการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction and Work Selection of the Medical Technologist in the Private Hospital, Amphur Muang, Chiang Mai.” วิทยานิพนธ์ปริญญาโทมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ.